

VATICAN - Trong bài giảng lễ tại nguyện đường thánh Marta, ngày 18-6, Đức Thánh Cha đã nói về sức tàn phá của truyền thông vu khống được những kẻ độc tài sử dụng chống lại những người khác. Đó là điều vẫn diễn ra hiện nay.

Nếu bạn muốn hủy diệt một tổ chức hoặc ai đó, bạn sẽ bắt đầu bằng cách nói xấu về họ. Đây gọi là “truyền thông vu khống” mà Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ sáng thứ Hai tại nguyện đường thánh Marta (Vatican) đã cảnh báo các Kitô hữu cần thận trọng chống lại

**Sự vu khống tạo nên những vị tử đạo vô tội**

Đức Thánh Cha đã dẫn chứng các chương đầu trong Sách Các Vua, quyển I (1V 21,1-24) viết về Nữ hoàng Jezebel, người vợ độc ác của quốc vương Ahab (Samaria) đã dùng lời dối trá, vu khống để giết chết Naboth hầu chiếm lấy vườn nho mà chồng bà rắp tâm muốn sở hữu. Đức Thánh Cha diễn tả Naboth là “người tử vì đạo vì sự trung thành với di sản” mà ông đã thừa kế từ tổ tiên mình: “Một di sản của con tim”

Đức Thánh Cha cho thấy chuyện của Naboth cũng được lặp lại trong những câu chuyện về Chúa Giêsu, về thánh Stêphanô và tất cả các vị tử đạo, là những người đã bị kết án bằng hành vi vu khống. Các chương trong Sách Các Vua trên đây cũng phản ánh đường lối của “nhiều nguyên thủ quốc gia hay chính phủ”. Khởi đầu bằng một lời nói dối, và "sau đó thì tiêu diệt cả tính mạng và hoàn cảnh của họ bằng lời vu khống", kết thúc là phê phán và kết án họ

**Tính độc tài của loại truyền thông xấu**

Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng: cả ngày nay nữa, loại truyền thông vu khống được sử dụng ở nhiều nước. Tuyên thông đại chúng và luật truyền thông được phát đi một chiều với toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc lại trao cho một công ty hoặc một tập đoàn, chúng hạn chế cuộc sống dân chủ bằng những vu khống và dối trá. Những người am hiểu đã lên án các tổ chức làm suy yếu đó nhưng rồi họ bị triệt hạ. Đức Thánh Cha tiếp: đó là cách các chế độ độc tài áp dụng. Ngài cho rằng: tất cả các chế độ độc tài đều bắt đầu bằng loại thông tin giả tạo, được trao vào tay của một con người hoặc một chính phủ vô đạo đức.

**Sức cuốn hút các vụ bê bối**

Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng: điều này diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, khi một ai đó bắt đầu triệt hạ một người bằng phương tiện truyền thông: nói xấu, vu khống và phổ biến các vụ bê bối, những thứ đó có sức mạnh cuốn hút tuyệt vời.

Tin tốt không quyền rũ, nó qua nhanh, nhưng một vụ bê bối thì thu hút sự chú ý. Đó là nguyên cơ mà một con người, một tổ chức, một quốc gia lụy tàn.

Đức Thánh Cha tiếp lời: nhiều người và nhiều quốc gia đã bị phá hủy bởi chế độ độc tài tàn ác và vu khống, như trong thế kỷ qua. Ngài đưa ra ví dụ cụ thể về chính sách khủng bố người Do Thái, chỉ vì loại truyền thông vu khống mà những con người này không đáng được sống và do đó đã kết thúc cuộc sống tại Auschwitz. Đó là một nỗi kinh hoàng, nó vẫn đang diễn ra hiện nay trong các xã hội nhỏ, trong con người và trong nhiều quốc gia.

Đức Thánh Cha nhắc đến thánh Giacôbê Tông đồ đã nói chính xác về "khả năng phá hoại của truyền thông xấu". Do đó, Đức Thánh Cha thúc giục các Kitô hữu đọc lại những chương Cựu Ước viết về Naboth (1V 21,1-24) và hãy nghĩ đến biết bao người, biết bao quốc gia bị đang bị những chế độ độc tài với “bàn tay sắt bọc nhung” triệt hạ.



**St. Vincent Liem Centre**

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

**HÔM NAY 24.06.2018**

**CHÚA NHẬT LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ**

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA**

**Đáp Ca: Tạ ơn Chúa, đã dựng nên con cách lạ lùng.**

**Halleluia:** Hải Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người. **Halleluia.**

**Tm : Lk 1: 57-66. 80**

**THÁNH THỂ**

Nguồn mạch sự sống



HÃY ĐẾN THỜ LAY Thứ 5 hàng tuần

**Thông tin trong tuần**

1/ Chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, cùng tất cả anh chị em đã đến hiệp dâng Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh CT ĐOVN, đồng thời cùng nhau đốt nến cầu nguyện cho quê hương, tuần qua.

2/ Mời ACE chuẩn bị cử hành Bí Tích thanh tẩy cho con trẻ, Thứ Bảy 30/06, lúc 10am.

3/ Đêm tiệc Vinh Sơn Liem đã gần đến (T6, 13/7), xin Quý Ban, ngành, đoàn thể Giáo khu...hoàn tất phần đăng ký các tiết mục văn nghệ cũng như tổng kết vé số và vé tiệc. Cảm ơn anh chị em.

4/ Mời Ban Tổ Chức “Đêm Vinh Sơn Liem”, họp vào lúc 7.30pm, ngày Thứ Năm (28/6).

5/ Tân Linh Mục Giuse Thọ sẽ dâng lễ tạ ơn tại TT Thánh Vinh Sơn Liem, ngày Chúa Nhật 01/07/2018, lúc 5pm. Cộng đoàn sẽ đãi tiệc mừng Cha mới. Kính mời anh chị em hiệp thông tạ ơn với Cha mới và cùng nhận phép lành đầu tiên.

6/ Hai Thầy Tuấn và Nhân Dòng Thánh Thể, sẽ lãnh tác vụ Phó Tế tại Nhà Thờ St Francis, ngày 14/7. Xin ACE cầu nguyện.

7/ Mời ACE, đặc biệt các Thừa Tác Viên Thánh Thể (mới, cũ) đến hiệp dâng Thánh lễ cử hành nghi thức trao Thừa tác Vụ Thánh Thể cho thành viên mới, vào chiều Thứ Ba, 26/6/2018, lúc 6.pm

Quý Cha, Quý Thầy Dòng Thánh Thể biết ơn và dâng lời cầu nguyện cho quý ân nhân góp công đào tạo ơn gọi của Dòng



## MÙA WORLD CUP

VATICAN - Đức Thánh Cha hướng đến một tháng diễn ra những trận cầu đỉnh cao thế giới, trong buổi Triều kiến chung, Ngài bày tỏ niềm hy vọng World Cup diễn ra tại Nga sẽ ủng hộ tinh thần đoàn kết và hòa bình giữa các dân tộc.

Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng rằng: bước đầu giải Bóng đá Vô địch Thế giới sẽ chứng tỏ là cơ hội cho “cuộc gặp gỡ, đối thoại và tình huynh đệ giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, và điều đó sẽ có lợi cho tinh thần đoàn kết và hòa bình giữa các dân tộc”.

### Tin Mừng cho trẻ:

#### **THE NATIVITY OF ST JOHN THE BAPTIST**

**Theme:** You, child, will be called the prophet of the Most High.

**Scripture:** The child grew up and his spirit matured. And he lived out in the wilderness until the day he appeared openly to Israel

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CĐ

#### **Đóng góp trong Tuần**

17 – 06 - 2018

Lần 1 : \$ 1,580

Lần 2 : \$ 1,180

Đóng góp xây dựng : \$

### **THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM**

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ  
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ  
: 11g30 sáng – Thánh Lễ  
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX  
: 05g00 chiều – Thánh Lễ  
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)  
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

**Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.**

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.  
Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.  
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ  
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am  
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

### **Thừa tác viên**

#### **Lời Chúa và Thánh Thể:**

CN: 25/06/2018

**Thứ 7:** O/B: Thiên An  
O/B : Nguyễn Thị Hạnh  
Trao MTC: O: Trịnh Viết Ngọc

#### **Chúa Nhật:**

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể  
Trao MTC: O/B : Lê Văn Miện  
O /B : Nguyễn Văn Tiết  
- 11.30: O/B : Trần Công Hùng  
O/B : Nguyễn Thị Tuyền  
Trao MTC - O/B : Lương Văn Khôi  
O/B: Võ Minh Tân  
Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia  
Trao MTC: O/B : Đình Thanh

## **THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (tiếp)**

### **Can đảm phi thường**

.....  
-Sáng ngày 5.6.1862, trước sự chứng kiến của rất đông người, hai giáo dân: Thánh Toại và Thánh Huyền bước vào cũi tre để bị thiêu sinh. Những người hiện diện đều xúc động khi nghe rõ các ngài cất tiếng nguyện cầu thật lớn, trong khi ngọn lửa hồng phừng phực bốc cao, thiêu đốt hai ngài.

-Sau ba tháng tù tại Bình Định, ông Anrê Nguyễn Kim Thông nhận được án phát lưu vào Vĩnh Long. Đường từ Bình Định vào Nam xa xôi, ông Thông cùng với bốn chứng nhân khác. Vì tuổi già sức yếu, lại phải mang gông xiềng, ông bước đi một cách rất khó khăn, mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ đi được bảy tám dặm, dưới ánh nắng gay gắt. Tối đến, đoàn tù nhân được tạm giam trong các đò quan, hay nhà tù địa phương. Được vài ba ngày, lính thấy ông Thông đuối sức quá, sợ không thể đi tới nơi, thì thương tình tháo gông xiềng cho ông. Đến Chợ Quán, thấy tình trạng sức khỏe của ông quá tàn tạ, Cha Được đã đến ban phép xúc dầu cho ông. Sau đó ông lại phải mang gông xiềng tiếp. Khi ông đặt chân lên đất lưu đày, ông chỉ kịp đọc kinh ăn năn tội, vài kinh kính mừng, rồi tắt thở. Hôm đó là ngày 15 tháng 5 năm 1855.

### **Coi thường sự đau đớn**

Là con người, ai mà không sợ đau khổ, ai mà không tham danh tranh lợi, ai mà không tham sống sợ chết! Nhưng với ơn Chúa, các vị tử đạo đã thắng vượt những khổ hình dã man. Lòng yêu mến Chúa đã giúp các ngài vượt thắng tất cả: thắng vũ lực, thắng quyền bính vua chúa trần gian, thắng ma quỷ, và thắng chính mình. Vì thế các ngài xem nhẹ khổ hình, vui mừng và hãnh diện vì được chết cho đức tin.

-Trước khi bị chém, Thánh Giám mục An nói với viên quan chỉ huy: “Tôi gửi quan 30 quan tiền để xin một ân huệ: Đừng chém tôi một nhát nhưng 3 nhát. Nhát thứ nhất tôi tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi, và dẫn tôi đến Việt Nam giảng đạo. Nhát thứ hai để nhớ ơn cha mẹ sinh thành ra tôi. Nhát thứ ba như lời di chúc cho các bổn đạo của tôi, để họ bền chí chết vì đức tin, theo gương vị chủ chăn. Và như thế họ đáng hưởng hạnh phúc cùng các Thánh trên trời”.

-Năm vị: Đaminh Nhi, Đaminh Mạo, Đaminh Nguyên, Anrê Tường, Vinhson Tường, bị xử chém đầu, thì trừ ông Đaminh Nhi, còn bốn vị đều yêu cầu lý hình, thay vì chém một nhát, thì xin được chém 3 nhát để tỏ lòng tôn kính Chúa Ba Ngôi.

-Thánh Hồ Đình Hy bị chém đầu, nhưng trước khi đem đi xử, giữa kinh thành Huế, trong ba ngày 15, 18 và 21 tháng 5 năm 1857, thân mình ngài đầy thương tích, quần áo tả tơi, dính đầy máu, đi đứng lảo đảo như muốn té nhào, bị điệu qua các đường phố, những khu chợ và quanh thành nội. Lính mở đường đi trước rao tên tử tội, mỗi khi tới ngã ba đường, phố, chợ và công trường, người tử tội bị đánh 30 trượng, lính vác loa rêu rao: “Thằng theo tà đạo, đứm ngỗ nghịch, bất hiếu với cha mẹ, cưỡng lại luật pháp triều đình. Vì thế bị kết án tử hình. Bọn Gia Tô tin rằng chết vì đạo sẽ lên Thiên đàng. Điều đó có đúng hay sai, không cần biết. Gia Tô của nó ở đâu? tại sao thấy nó khổ mà không đến cứu?”.

(còn tiếp)